

Số: /BC-BPC

Kon Tum, ngày tháng năm

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII<sup>1</sup>, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan họp thẩm tra Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

#### I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN,TC NĂM 2023

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.

##### 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về PCTN,TC ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện<sup>(2)</sup>; đồng thời ban hành các kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực dễ phát sinh TNTC<sup>3</sup>; thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài sản trong kê khai, bàn giao và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.

<sup>1</sup> Thông báo số 39/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 về thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC; Công văn số 32/UBND-NC ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh; Công văn số 189/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Công văn số 565/UBND-NC ngày 17 tháng 7 năm 2023 về việc thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Công văn số 579/UBND-NC ngày 20 tháng 7 năm 2023 về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

<sup>3</sup> Công tác quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất..;

## 2. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN,TC<sup>4</sup>; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng<sup>5</sup>; xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong năm, (tính đến thời điểm báo cáo) theo kế hoạch toàn tỉnh có 292 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực như: quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất...; đến nay đã triển khai thực hiện 167 cuộc, kết thúc 120 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước 2.266.826.717 đồng, thu hồi về đơn vị 196.161.139 đồng và kiến nghị xử lý khác về tiền 695.546.390 đồng; xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân 2.890.300.000 đồng; kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm và kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã chỉ ra qua thanh tra<sup>6</sup>.

Về xử lý hình sự: Cơ quan điều tra đã khởi tố 02 bị can về tội tham nhũng; 03 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 03 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 02 bị can về tội tham ô tài sản xảy ra tại 02 Công ty tư nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN,TC luôn có sự phối hợp, tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, Ban Thanh tra nhân dân..., đảm bảo dân chủ, góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về

---

<sup>4</sup> Đã tổ chức chức 1.969 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN,TC với 108.865 lượt người tham gia. Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc PCTN,TC lần thứ tư, năm 2023; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp, 05 số Thông tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn), 03 số Tập san Tư pháp (2.100 cuốn); Ủy ban nhân dân các huyện cấp phát 3.379 tờ gấp, tài liệu liên quan đến nội dung PCTN,TC; đăng tải nhiều tin bài, chuyên mục liên quan đến công tác PCTN,TC trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Kon Tum, Công, Trang thông tin điện tử.

<sup>5</sup> Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức - cán bộ; công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí...; công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân; công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và PCTN trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và thông qua các phương tiện thông tin truyền thông.

<sup>6</sup> Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 56 tập thể và 227 cá nhân.

PCTN tại các cơ quan, đơn vị<sup>7</sup>, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Công tác PCTN,TC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm. Các nội dung chương trình, kế hoạch PCTN,TC của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch PCTN,TC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC được thực hiện nghiêm túc; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch. Nhìn chung, công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN,TC ngày càng nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.

### **2. Về hạn chế, khuyết điểm**

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua thẩm tra báo cáo và theo dõi tình hình thực tế ở địa phương, cho thấy: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất tại một số đơn vị, địa phương có mặt chưa tốt, còn để xảy ra vi phạm. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa hiệu quả; dư luận về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra. Việc thực hiện kết luận thanh tra tại một số đơn vị chưa triệt để; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra dẫn đến tình trạng một số kiến nghị kết luận thanh tra còn kéo dài chưa hoàn thành<sup>8</sup>.

## **II. VỀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, thực hiện tốt các

---

<sup>7</sup> Các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện 20 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 20 đơn vị. Đến nay, có 18 cuộc đã ban hành kết luận.

<sup>8</sup> Theo đánh giá tại Báo cáo số 47/BC-BPC ngày 20/10/2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh.

quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN,TC; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quan tâm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; nghiêm túc xem xét, xử lý người đứng đầu khi không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý. Công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

3. Chỉ đạo rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán còn kéo dài; xây dựng kế hoạch xác định rõ lộ trình, giải pháp để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

4. Tiếp tục điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “*tham nhũng vặt*” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị qua giám của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Bá Tuấn**